

Bà Sarah Palin và ng vàng trong cuộc tranh luận

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Sáu, 03 Tháng 10 Năm 2008 08:16

Trong cuộc tranh luận này, vấn đề sôi nổi nhất chính là vấn đề Iraq.

Trần Thị Sông Dinh

Oct 03, 2008

[Cali Today News](#)

Từ 2-10-08, trong cuộc tranh luận kéo dài một tiếng rưỡi giữa hai ứng viên phó tổng thống là ông Joe Biden và bà Sarah Palin, người ta thấy là một bên là insider (kể trong cuộc này là 36 năm làm việc tại quốc hội), nghiệp vụ kinh nghiệm, nghiệp vụ kinh nghiệm - đó là ông Joe Biden, và một bên là người outsider (người bên ngoài Hoa Kỳ), ít kinh nghiệm trong các vấn đề liên bang và quốc tế - đó là bà Sarah Palin.

Qua những phân tích và những hình ảnh này, bà Sarah Palin đã thể hiện kinh nghiệm, khi nhìn cho nghiệp vụ quan trọng. Nghiệp vụ kinh nghiệm cho rằng bà rất khó có thể đứng vững trong cuộc tranh luận với ông Joe Biden trong các lãnh vực kinh tế, năng lượng, hâm nóng toàn cầu, và chiến tranh Iraq. Thế nhưng, trong cuộc tranh luận này, bà thể hiện đứng vững (stands her ground in Biden debate, theo Jim Kuhnhenn, AP), và không gặp trở ngại như người cử công của ông Joe Biden. Hai bên trên diễn đàn tranh luận.

Photo courtesy: AP

Trong một bài phân tích mang tựa đề Stakes high, Palin tops expectations của Liz Sidoti của AP, người ta thấy rằng là vì dù luận đánh giá thấp về bà Sarah Palin, thì bà Palin đã giành được chiến thắng trong trận tranh luận này (AP, in the contest of low expectations, Palin won).

Ngày mai chúng ta sẽ biết rõ ai thắng trong cuộc tranh luận này qua các cuộc thăm dò ý kiến của các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ, nhưng những tin tức sau cuộc tranh luận cho thấy rằng họ là bà Palin có thể chiến thắng hay đã giành được chiến thắng trong cuộc tranh luận này.

Trong cuộc tranh luận này, vấn đề sôi nổi nhất chính là vấn đề Iraq. Bà Palin ca ngợi ông Biden khi ông này lúc tranh cử vòng sơ bộ đã tố cáo ông Obama chưa sẵn sàng đóng vai trò tổng thống lãnh quân đội và tăng cường phi đội quân ngân sách cho quân đội tại Iraq. Ông Biden cũng tố cáo ông McCain cũng tăng cường quân ngân sách cho quân đội tại Iraq.

Trong vấn đề năng lượng, ông Biden phát triển ý của ông Obama về việc xây dựng một nền năng lượng độc lập khi là thu được dầu của Trung Đông trong 10 năm tới, thì bà Palin diễn tả thành tích năng lượng của bà tại tiểu bang Alaska.

Vấn đề bang giao quốc tế, bà Palin nói rằng bà là tổng thống của tiểu bang Alaska, gần với Nga, nên bà có kinh nghiệm về quốc tế.

Cái đáng chú ý là ông Joe Biden đã thể hiện lo lắng nhất khi nói về các vấn đề trên vì ông là một lão làng trong quốc hội, thì bà Palin lại thoải mái nói về những điều mà bà sẽ làm về việc kinh nghiệm ngày mai, mà phong cách tươi cười và gần gũi với nghiệp vụ. Nghiệp vụ kinh nghiệm có thể chiến thắng về phong cách với bà.

Bà Sarah Palin v ng v ng trong cu c tranh lu n

T c Gi : Bai An Tran

Th ; S u, 03 Th ng 10 N m 2008 08:16

Ai   th ng?

Chúng ta s  ch   i nh ng k t qu  th m d  lu n v o ng y mai.